

ชื่อเรื่อง : การรายงานสภาพ ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน  
ปางมะค่าวิทยาาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวคณิสันท์ ภูมิสัตย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม

ปีการศึกษา : 2565

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 2.เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้างนี้ คือ ครูผู้สอน จำนวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้างนี้ คือ ครูผู้สอน จำนวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม จำนวน 494 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 539 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้างนี้ คือ ครูผู้สอน จำนวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และนักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม 217 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 262 คน โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซีและเมอร์แกน จากนั้นวิธีการสุ่มอย่างง่าย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % คลาดเคลื่อนเท่ากับ 5 % โดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

#### ผลการวิจัยพบว่า

สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( $\mu = 4.16$ ,  $\sigma = 0.85$ ) โดยที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาค้างด้านที่มีสภาพการดำเนินงานสูงกว่าด้านอื่นๆ

ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ( $\mu = 2.39$ ,  $\sigma = 0.86$ ) โดยที่ปัญหาด้านการส่งต่อ เป็นปัญหาสูงกว่าด้านอื่นๆ

ความพึงพอใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายชื่อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดให้ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 2.39$ , S.D = 0.86)



สพม.กพ  
เลขรับ 1000b  
วันที่ 11 ก.ย. 2566  
เวลา 14.00

อำนวยการ  ส่งเสริมฯ  
 โรงเรียนปทุมค้ำวิทยาคม  วิทยาลัย  
 ปทุมค้ำ อ. ขุนวิชัยบุรี  วิทยาลัยบุรี  
 จักรพงษ์เพชร  วิทยาลัย  
 กทมพชช  DLICT 80

ที่ ศธ ๐๔๒๙๔.๒๕/๒๖๕

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นางสาวฉันทันท์ ภูมิสัตย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนปทุมค้ำวิทยาคม ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การรายงานสภาพ ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนปทุมค้ำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการในการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นั้น

โรงเรียนโรงเรียนปทุมค้ำวิทยาคม พิจารณาเห็นว่า ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว ทาง Web-site ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เพื่อเป็นประโยชน์กับทางการศึกษากับผู้ที่สนใจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฉันทันท์ ภูมิสัตย์)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมค้ำวิทยาคม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนปทุมค้ำวิทยาคม

โทร. ๐๘ - ๔๘๑๙ - ๐๓๔๘